



## Thư Ngỏ

Lại một mùa Trung Thu nữa sắp về. Ngay lúc này đây, biết bao trẻ em trên cả nước đang háo hức chờ đón một Tết Trung Thu với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhưng vẫn còn có rất nhiều trẻ em ở các vùng quê nghèo xa xôi - ở những nơi mà ngay cả việc học của các em cũng đã là gánh nặng cho mẹ cha – thì mong muốn có được một đêm Trung Thu giản dị với bánh, với đèn, cùng Chú Cuội Chị Hằng dường như cũng là một ước mơ xa xỉ.

Mong muốn đem đến cho các em niềm vui giản dị đó, những mùa Tết Trung Thu vừa qua, các tình nguyện viên 2 nhóm của chúng tôi - nhóm ECO Vietnam Group (EVG) và Youth To Change (YTC) – với sự chung sức của các nhà hảo tâm, đã cố gắng tổ chức những hoạt động để các em ở một số vùng sâu – vùng xa của đất nước được cùng nhau cắt bánh, rước đèn, cùng vui chơi ca hát dưới ánh trăng. Năm nay, chúng tôi cũng dự kiến sẽ tổ chức chương trình Trung thu **“Kết Nối Yêu Thương”** (đêm thứ Bảy, 29/09/2012) với các hoạt động trao quà và lồng đèn, tổ chức múa lân, rước đèn, chương trình văn nghệ với hoạt cảnh “Sự tích chú Cuội, chị Hằng” cho **900 em xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, 300 em ở xã vùng sâu Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long và 200 em thiếu nhi ở xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.**

Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự quan tâm chung sức của các nhà hảo tâm để các em có được một mùa Tết Trung Thu tròn đầy niềm vui và ý nghĩa. Hình ảnh và báo cáo hoạt động, tài chính của chương trình Trung thu chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị sau khi kết thúc chương trình. Mọi sự đóng góp và giúp đỡ xin gửi theo thông tin như sau:

### Hiện vật

**Chương trình Thanh niên YTC**  
Lầu 6, Phòng 6.2, 250 Nguyễn Thị Minh Khai,  
Q.3, TP.HCM  
Tel: (08) 3930 7501 (ext 106)

### Hiện kim

Tên tài khoản: Vũ Ngọc Ánh  
Ngân hàng Á Châu (ACB)  
Số tài khoản: 4214 9435 0241 2005

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Vị. Xin chân thành cảm ơn

*Gia Bắc là một trong những xã nghèo, nằm biệt lập với thị trấn Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) nên gặp rất nhiều khó khăn về giao thông cũng như thông tin liên lạc. Dân cư ở đây chiếm phần lớn là người dân tộc K'Ho, kiếm sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy... Vì khoảng cách địa lý xa xôi mà Gia Bắc rất ít khi nhận được những sự hỗ trợ từ bên ngoài.*

*Quới An là xã vùng sâu sông nước thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đời sống của bà con chủ yếu nhờ cây lúa, cây màu, như khoai mì, rau cần và một số loại cây ăn quả. Đường xá giao thông còn chưa thuận lợi, nên trẻ em Quới An vẫn còn khá thiếu thốn các điều kiện sống, học tập và vui chơi giải trí cơ bản.*

*Ninh Phước nằm trong vùng khí hậu khô hạn nhất nước với nguồn thu nhập chính chủ yếu là sản xuất từ nông nghiệp (chiếm 90%) Đời sống đồng bào ở miền núi, vùng bãi ngang còn nhiều khó khăn do thiên tai, thời tiết, khí hậu. Trẻ em xã biển Phước Dinh, vì vậy, cũng chưa một lần được biết đến Tết Trung Thu.*

**TNV ECO Vietnam Group – Youth To Change**



Nơi sinh hoạt cộng đồng xã Gia Bắc



Hoàn cảnh gia đình Gia Bắc



Trẻ em Gia Bắc



Trẻ em Gia Bắc

**Chương trình Trung Thu – xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long**

**Năm 2011**

